



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

11 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ตั้ง รพ.สงฆ์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ acnews</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. เผย จ.สกลนคร เตรียมตั้ง รพ.สงฆ์ ระดับตติยภูมิ ดูแลรักษาภิกษุอาพาธและนักบวชทุกศาสนา โดยจัดบริการที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ โดยระยะแรกจะเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่อาคารรมโพธิ์ และจะขยายบริการโดยก่อสร้างอาคาร รพ.สงฆ์ 10 ชั้น บริเวณ รพ.สกลนคร</p>	-
<p>ประกาศชัยชนะ Quick Win ฉีดวัคซีน HPV ครบล้านโดส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, INN)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. เผยว่า สธ. สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ทะลุ 1,000,000 โดสแล้ว ก่อนครบเวลา 100 วัน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่ร่วม MOU เช่น กษ. รง. มท. อว. และกทม. ฯลฯ โดยข้อมูลวันที่ 9 ธ.ค. ฉีดวัคซีนสะสม 1,036,891 โดส ซึ่ง สธ. จะยังคงเดินหน้าฉีดวัคซีน HPV ต่อเนื่องจนครบระยะเวลา</p>	-
<p>พัฒนาระบบสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, hfocus, thailandplus, acnews, prd., thaigov)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รก.รองปลัด สธ. กล่าวถึงประเด็นการพัฒนาระบบสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ ซึ่งอยู่ในนโยบายยกระดับ 30 บาท ว่า การดำเนินการในช่วง Quick Win 100 วัน จะมุ่ง 2 ประเด็น คือ 1. การขึ้นทะเบียนเบิกจ่ายแบบ Real Time ของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ และ 2. การลงทะเบียนเพิ่มการเข้าถึงบริการในกลุ่มประชากรเฉพาะ โดย สธ. ได้ร่วมกับ WHO พัฒนาระบบประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิและบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งจะดำเนินการ 3 ส่วน คือ 1. ขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิแบบเรียลไทม์ อนุมัติภายใน 5 นาที 2. เบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์จากกองทุนประกันสุขภาพบุคคล โดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน สธ. และ 3. ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำหรับบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย</p>	-
<p>เตือนควันบุหรี่ไฟฟ้าทำลายปอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, hfocus, prd., thailandplus, ch3plus)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ควันบุหรี่ไฟฟ้ามีฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดได้ง่าย ทั้ง PM 10, PM 2.5 และ PM 1.0 โดยเฉพาะ PM 1.0 พบในควันบุหรี่ไฟฟ้ามากถึง 98% มีอนุภาคขนาดเล็กมากที่สามารถเข้าสู่กระแสเลือดและปอดได้ หากสะสมไปเรื่อย ๆ ทำให้การทำงานของปอดบกพร่อง เกิดการอักเสบ และเกิดความเสียหายต่ออวัยวะต่าง ๆ เป็นสาเหตุของหอบหืด หลอดลมอักเสบ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง พังผืดในปอด รวมถึงก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้ จึงขออย่าเตือนการฝ่าฝืนสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะถือเป็นความผิดตามกฎหมาย</p>	-
<p>วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, hfocus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า 10 ธ.ค. ของทุกปี เป็น “วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” โดย คกก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนมะเร็งครบวงจร โดยจัดตั้งทีม Cancer Warrior (CA Warrior) ต่อสู้กับโรคมะเร็งสำคัญ 5 ชนิด คือ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก</p> <p>- ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เน้นการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดำเนินชีวิต เช่น หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และไม่ทานอาหารที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง และควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติเรื้อรังของร่างกายจากสัญญาณเตือน ได้แก่ ระบบขับถ่ายเปลี่ยนแปลง เป็นแผลเรื้อรัง ร่างกายมีก้อนตุ่ม กลืนกินอาหารลำบาก ทวารทั้งหลายนมีเลือดไหล ใฝ่หุดเปลี่ยนไป ไอและเสียงแหบเรื้อรัง จะช่วยให้รู้ตัวและสามารถพบแพทย์ได้เร็วส่งผลให้การรักษาได้ผลดี</p>	-
<p>ตรวจสอบโรงงานกรอกน้ำจากก๊อก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ (chiangmainews)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยถึงกรณีมีการเผยแพร่คลิปการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด โดยใช้มือกรอก ลงขวด กรมอนามัยได้ประสานงานไปยัง ออย. และสจ.ร้อยเอ็ด ให้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP จึงดำเนินการตามข้อกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อความสะอาด ปลอดภัยก่อนเลือกซื้อน้ำบรรจุขวด ตรวจสอบภาชนะบรรจุว่าสะอาด หรือไม่มีรอยขีดข่วน ฝาปิดสนิท สลากบนภาชนะบรรจุระบุสถานที่ผลิต มีเลข ออย.และควรเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้</p>	
<p>ข่าวทรม.เสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook</p> <p>- นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมอนามัยได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และม.แห่งชาตีสังคโปร์ ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบและความสัมพันธ์ของการมีกิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมเนือยนิ่ง (การนั่งนาน) ของประชาชนใน กทม. 3,137 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ แต่ยังมีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูง หมายถึง แม้จะออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันไม่ขยับหรือนั่งนาน ก็ยังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ อาทิ การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมทั้งการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จึงขอแนะนำขยับร่างกายระดับปานกลางถึงหนัก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ และนั่งให้น้อยที่สุดในแต่ละวันเท่าที่สามารถทำได้</p>	-
<p>รพ.ศรีสะเกษ เปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตร สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า รพ.ศรีสะเกษ จัดตั้งคลินิกส่งเสริมการมีบุตรขึ้น บริการให้คำปรึกษา เรื่องการมีบุตร การวางแผนครอบครัว ประเมินและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดำเนินชีวิต เพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ การประเมินสาเหตุ สืบค้นเพื่อหาสาเหตุภาวะมีบุตรยากเบื้องต้น การรักษาโรคที่เป็นสาเหตุ การกระตุ้นไข่และเหนียวน้ำการตกไข่ การฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูก จึงขอเชิญผู้ที่มีบุตรยากและอยากมีบุตร มาเข้ารับการรักษาได้</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 10 กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งเสริมให้เกิดหรือเพิ่มประชากร จะต้องคำนึงถึงการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ สร้างระบบที่ดีและเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อยกระดับประชากรให้เติบโตเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ และมีการดูแลที่ดีไปจนกระทั่งเสียชีวิต จึงจำเป็นในการจัดทำนโยบายส่งเสริมการมีบุตร</p>	-
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenews</p> <p>- ทางสถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงกรณีมีการแชร์วิธีการเช็กว่าเป็นโรคหลอดเลือดตีบที่สมองด้วยตนเอง เพียงแค่นั่งและก้มศีรษะ เป็นข้อมูลเท็จ นอกจากนี้ไม่สามารถใช้เช็กอาการได้ ยังเป็นอันตรายมาก ๆ ในผู้สูงอายุ โดยโรคหลอดเลือดสมอง จะทำให้มีอาการพูดลำบาก ปากตก แขนขาขยับไม่ขึ้น หรือการทรงตัวผิดปกติแบบฉับพลัน</p>	-
<p>นโยบายแก้ปัญหาหยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>- พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รมว.ยธ. เผยถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาหยาเสพติด ว่า มุ่งเน้นแก้ปัญหาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดย 1. ปริมาณการค้ายาเสพติดต้องลดลง หมดได้ยั้งดี 2. ลดจำนวนผู้เสพ ผู้ใช้ และลดผู้ติดใหม่ ส่วนของกระท่อมได้คุยกับเลขาธิการ ป.ป.ส. ในการเข้มมาตรการ ไม่ใช่ให้วางขายเกลื่อน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มข้น</p>	-
<p>นักโทษหนีออกจาก รพ. สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, แนวหน้า, ch3plus, amarintv, topnews, news1live)</p> <p>- เกิดเหตุนักโทษชายคดีลักทรัพย์ ใช้คีมตัดเหล็ก ตัดโซ่ตรวน หนีออกจาก รพ.บางละมุง เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา หลังเข้ามารับการผ่าตัดอวัยวะเพศ ที่ฉีดเพิ่มขนาดแล้วเกิดการอักเสบ ติดเชื้ออย่างรุนแรง ล่าสุด 10 ธ.ค. จนท.กรมราชทัณฑ์ เรือนจำพิเศษพัทยา คุมขังนักโทษบริเวณภายในอาคารของ รพ.บางละมุง ควบคุมตัวได้ พบนอนซุกใต้หลังคาตึกผู้ป่วย</p>	
<p>ชิลีใช้หุ่นยนต์ช่วยการผ่าตัดสำเร็จ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ ชื่นชีวิต</p> <p>- รพ.ชิลี เปิดระบบการผ่าตัด MARS เป็นระบบการผ่าตัดระดับปัญญาประดิษฐ์ ควบคุมพลังของแม่เหล็กและเครื่องจักรในขั้นตอนการทำงานกับร่างกาย มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง คนไข้จะมีแผลน้อยลงเจ็บปวดน้อยลงและฟื้นตัวเร็วขึ้น ซึ่งประสบความสำเร็จในการผ่าตัดครั้งแรกที่ รพ.Luis Tisne ในกรุงซานตืออาโก เป็นการผ่าตัดนำถุงน้ำดีออก</p>	-